

ประจำวันที่ 18-24 ธันวาคม 2556

พาณิชย์เร่งกวด.แจ้งสิทธิขายข้าวรัฐ

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า สัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ได้ส่งจดหมายไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อสอบถามถึงอำนาจของกระทรวงว่า ยังสามารถอนุมัติการขายข้าวในสต็อกรัฐบาลได้หรือไม่ หลังจากการยุบสภา ส่งผลให้รัฐบาลชุดนี้เป็นเพียงรัฐบาลรักษาการ เนื่องจากก่อนหน้านี้ รัฐบาลได้อนุมัติกรอบการขายข้าวไว้ 5 แนวทาง คือ การเปิดประมูลเป็นการทั่วไป การเปิดประมูลในตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (เอเฟท) การขายแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) การขายให้หน่วยราชการต่างๆ และการบริจาค รวมถึงยังสอบถามอีกว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะสามารถอนุมัติการขายข้าวในสต็อกแบบจีทูจี สัญญาใหม่ได้หรือไม่

อย่างไรก็ตาม จากการติดตามสอบถามไปยัง กกต. ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน โดยกกต.อ้างว่า ข้อมูลที่กระทรวงพาณิชย์สอบถามไปนั้นยังไม่เพียงพอที่จะพิจารณาได้ จึงต้องขอข้อมูลเพิ่มเติม แต่ทั้งนี้จนถึงขณะนี้ กกต. ยังไม่ได้แจ้งขอข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์อย่างเป็นทางการแต่อย่างใด คาดว่ากรณีดังกล่าวเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของประเทศชาติ ดังนั้น กกต.จึงระมัดระวังในการพิจารณาว่าจะดำเนินการได้หรือไม่

แต่กระทรวงพาณิชย์ ต้องการให้ กกต.พิจารณาอย่างรวดเร็ว เพราะหากล่าช้า จะทำให้การเจรจาการขายข้าวแบบจีทูจี ที่กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างดำเนินการกับหลายประเทศ เช่น อิรัก อิหร่าน ฟิลิปปินส์ ฯลฯ ต้องหยุดชะงักลง โดยเฉพาะกับอินโดนีเซียที่กำลังจะปิดการเจรจา และใกล้จะทำสัญญาซื้อขายระหว่างกันได้แล้ว รวมถึงจะกระทบกับแผนการคืนเงินให้กระทรวงการคลัง เพื่อใช้หมุนเวียนในโครงการรับจำนำข้าวต่อไป

ทั้งนี้ ช่วงต.ค.54-พ.ย.56 กระทรวงพาณิชย์ได้คืนเงินจากการขายข้าวในสต็อกรัฐบาลให้กับกระทรวงการคลังแล้วกว่า 170,000 ล้านบาท โดยในจำนวนนี้ เป็นเงินจากการขายข้าวในปี 2556 มากที่สุด มูลค่ากว่า 130,000 ล้านบาท

สำหรับการส่งออกข้าวในปีนี้ คาดว่าจะทำได้ตามเป้าหมาย 8.5 ล้านตัน เพราะในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ กระทรวงพาณิชย์พยายามเร่งรัดให้ลูกค้าที่ซื้อข้าวในสต็อกรัฐไปแล้ว มารับมอบโดยเร็ว เพื่อนำเงินมาใช้คืนกระทรวงการคลังให้ได้ตามแผนที่สิ้นเดือน ธ.ค.นี้ จะส่งคืนประมาณ 10,000 ล้านบาท ส่วนในปีหน้า ตั้งเป้าหมายการส่งออกไว้ที่อย่างน้อย 8 ล้านตัน

ก่อนหน้านี้ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า โครงการรับจำนำฤดูกลางข้าวเปลือกฤดูกลาง 2556/57 (รอบแรก) คาดว่าจะใช้เงิน 1.9 แสนล้านบาท จากกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติทั้งหมด 2.7 แสนล้านบาท โดยขณะนี้ มีข้าวเปลือกเข้าโครงการรับจำนำตั้งแต่เดือนต.ค.จนถึงปัจจุบันกว่า 8 ล้านตัน คาดว่าอีก 2 เดือนที่เหลือ คือม.ค.-ก.พ. ซึ่งจะสิ้นสุดโครงการรับจำนำข้าวเปลือกรอบแรก จะมีข้าวเข้าโครงการอีกประมาณ 2 ล้านตัน และยืนยันว่ารัฐบาลมีงบประมาณเพียงพอในการจ่ายให้กับเกษตรกร

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ยรรยงปลื้มประมูลข้าวเอเฟทรอบ 3 เสนอราคาดีสุด

นายยรรยง พวงราช รัฐมนตรีพาณิชย์ กล่าวถึงการระบายข้าวสารสต็อกรัฐบาล 156,653 ตัน ผ่านตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (เอเฟท) รอบ 3 ว่า มีเอกชนยื่นซองเสนอราคาส่วนต่าง (ค่าเบสิส)

ทั้งหมด 8 ราย แบ่งเป็นข้าวหอมมะลิที่เปิดระบาย 17,424 ตัน มีการเสนอราคาส่วนต่างเฉลี่ย -1 บาท/กก. จากราคาตลาด ถือเป็นารเสนอส่วนต่างที่ดีที่สุด เมื่อเทียบกับการเสนอราคาส่วนต่างในการเปิดประมูลเอเฟตรอบ 2 ที่ผ่านมา ที่เสนอราคาส่วนต่าง -5 บาท/กก. ถึง -6 บาท/กก. ส่วนข้าวขาว 5% ที่เปิดระบาย 139,228 ตัน มีการเสนอราคาส่วนต่างเฉลี่ย -1.78 บาท/กก. จากการเสนอราคารอบสองที่ -1.80 บาท/กก. ถึง -2 บาท/กก.

ทั้งนี้ ถ้าดูการเสนอราคาส่วนต่างในรอบนี้ คาดว่าจะมีการอนุมัติขายข้าวให้กับเอกชนมากกว่า 100,000 ตัน ซึ่งมากกว่าการประมูลเอเฟต 2 รอบแรก ที่มีการอนุมัติเพียง 92,410 ตัน และครั้งหน้า จะมีการเปิดประมูลเอเฟตในวันที่ 25 ม.ค. ปริมาณข้าว 100,000 ตันขึ้นไป และจะนำข้าวจากโครงการรับจำนำปี 56/57 มาระบายในเอเฟตอีกด้วย

ที่มา ข่าวไทยรัฐออนไลน์

นิวัฒน์ธำรงคาด จำนำข้าวรอบแรก ใช้เงินแค่ 1.9 แสนล้านบาท

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและรับจำนำข้าว ครั้งที่ 1/56 ว่า โครงการรับจำนำฤดูกาลข้าวเปลือกปี 56/57 (รอบแรก) คาดจะใช้เงินในการรับจำนำข้าวเปลือกประมาณ 190,000 ล้านบาท จากกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติทั้งหมด 270,000 ล้านบาท โดยขณะนี้ข้าวเปลือกเข้าโครงการตั้งแต่เดือน ต.ค. จนถึงปัจจุบัน 8 ล้านกว่าตัน คาดว่าในอีก 2 เดือนที่เหลือ ในเดือน ม.ค.-ก.พ. 57 ซึ่งจะสิ้นสุดโครงการ จะมีข้าวเข้าโครงการอีกประมาณ 2 ล้านตัน

"เงินที่ได้จากการระบายข้าว คาดว่า เดือน ธ.ค. จะคืนเงินกระทรวงการคลังได้เพิ่มอีกประมาณ 10,000 กว่าล้านบาท โดยขณะนี้สต็อกข้าวเหลือไม่ถึง 10 ล้านตัน เป็นเมล็ดข้าวสาร 5 ล้านตัน ที่เหลืออีก 2-3 ล้านตัน เป็นปลายข้าว ซึ่งที่ผ่านมา เอกชนที่มีมือเดือร์ส่งออก ดัดต่อขอซื้อข้าวในสต็อกของรัฐบาลเข้ามา ก้อนอนุมัติขายไปบางส่วน ในราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาอนุมัติ ในการเปิดประมูลทั่วไป"

สำหรับผลการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและรับจำนำข้าว ได้รับรายงานเกี่ยวกับการตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าวตั้งแต่ปี 54/55 จนถึงปัจจุบัน พบว่า มีการกระทำผิด 242 คดี เป็นความผิดเกี่ยวกับการขนข้าวข้ามเขต 103 คดี ลักลอบนำข้าวประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในประเทศ 44 คดี ฉ้อโกงเกษตรกร 45 คดี และยกยกทรัพย์สิน 43 คดี ที่เหลือเป็นคดีอื่นๆ อีก 10 กว่าคดี ซึ่งคดีเหล่านี้ได้ดำเนินการตามกฎหมาย ทั้งแจ้งตำรวจ และฟ้องศาลแล้ว

ที่มา ข่าวไทยรัฐออนไลน์

หอมมะลิเผชิญมรสุมตลาดโลกแข่งเดือด

นายสมพร อิศวิลานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านข้าว สถาบันคลังสมองของชาติ เปิดเผยว่า ขณะนี้การส่งออกข้าวหอมมะลิ กข.105 ของไทยในตลาดโลกที่มีปริมาณการส่งออกปีละ 1.9-2 ล้านตัน กำลังถูกแย่งตลาดจากข้าวคุณภาพสูง ทั้งข้าวหอมมะลิ K.D.M 105 ซึ่งเวียดนามนำข้าวหอมมะลิไทยไปพัฒนาสายพันธุ์ และปีที่แล้วส่งออกได้ 5.9 แสนตัน ตลอดจนข้าวหอมมะลิ ผลกล้าดวน จากกัมพูชา ซึ่งครองตำแหน่งข้าวที่ดีที่สุดในโลก 2 ปีซ้อน และปีนี้ส่งออกได้แล้ว 2 แสนตัน

ล่าสุด USAID ของสหรัฐฯ ประกาศให้ช่วยเหลือกัมพูชาในการขยายพื้นที่ปลูกหอมมะลิ ผลกล้าดวนให้มากขึ้น เพื่อให้ชาวนากัมพูชามีรายได้ดีขึ้น แต่ความเชื่อมั่นในคุณภาพข้าวหอมมะลิไทยด้อยลง เพราะข้าวที่เข้าโครงการรับจำนำข้าวถูกเก็บไว้ในสต็อกนานจนคุณภาพลดลง นายสมพร กล่าว

นายสมพร กล่าวว่า อีก 4-5 ปีข้างหน้าเวียดนามและกัมพูชาจะส่งออกข้าวคุณภาพเพิ่มขึ้นเท่าตัวเป็นเกือบ 1 ล้านตันต่อปี และจะเข้ามาขายตัดราคาแข่งกับข้าวหอมมะลิไทย จนอาจทำให้ราคาข้าวหอมมะลิไทยต่ำกว่า 1,000 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากปัจจุบัน 1,100 เหรียญสหรัฐต่อตัน ส่วนข้าวผลกล้าดวนมีราคา 905-915 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา โพสต์ทูเดย์

เตรียมพื้นที่ทุจริตจำหน่ายข้าวกลางเดือน ม.ค.57

นายวิชา มหาคุณ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะประธานอนุกรรมการไต่สวนการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีดังกล่าว ว่า ทางนายนิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ และรักษาการผู้อำนวยการวิจัยนโยบายเศรษฐกิจรายสาขาด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ได้นำข้อมูลที่ทีดีอาร์ไอลงพื้นที่เก็บข้อมูลทำวิจัยเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวแล้วพบความผิดปกติ โดยเฉพาะใบส่งมอบข้าว มามอบให้กับอนุกรรมการไต่สวน และขณะเดียวกัน ยังมีผู้ที่เต็มใจมาให้ข้อมูลและชี้เบาะแสให้ป.ป.ช. เป็นจำนวนมาก แม้แต่ผู้รับซื้อข้าวจากนมินี่เอง

นายวิชา กล่าวว่า ตอนนี้ข้อมูลเกี่ยวกับทุจริตโครงการรับจำนำข้าวมาอยู่ในมือป.ป.ช.เป็นจำนวนมาก ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการไต่สวน และยังทำให้สามารถขยายผลได้ โดยหลังจากนี้จะมีการไต่สวนผู้รับซื้อข้าวให้ครบและคาดว่าประมาณกลางเดือนม.ค.2557 คณะทำงานคงสรุปได้ว่าจะสามารถแจ้งข้อกล่าวหาแก่นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีต รมว.พาณิชย์ และข้าราชการประจำที่เป็นคณะทำงานที่ร่วมลงนามซื้อขายข้าวแบบจืดจืดกับรัฐบาลเงินได้หรือไม่

นายวิชา กล่าวว่า นอกจากนี้ ป.ป.ช.ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาไต่สวนอีก 1 ชุด ในประเด็นที่นายศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ส่งข้อมูลมาให้ ป.ป.ช. กรณีที่พบความผิดปกติในการระบายข้าวให้กับรัฐบาลอินโดนีเซีย ผ่านองค์กรสำรองข้าวอินโดนีเซีย (บูล็อก) โดยมีบริษัทสยามอินดิโก้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

นายวิชา กล่าวว่า ส่วนเรื่องที่ นพ.วงศ์ เดชกิจวิกรม อดีตส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายไม่ไว้วางใจ และยื่นถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กรณีกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตโครงการผลิตข้าวถุง เนื่องจากมีญาติของ น.ส.ยิ่งลักษณ์เกี่ยวพันอยู่ด้วยนั้น ทางป.ป.ช.ก็ได้มีมติให้คณะกรรมการป.ป.ช.ทั้งชุดเป็นองค์กรไต่สวนแล้ว.

ที่มา เดลินิวส์

รัฐบาลส่อเบี่ยงขวาหา ค้าง 1 แสหล.ค่าจำนำข้าว

นายประสิทธิ์ พาโฮม ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวถึงกรณีนายยรรยง พวงราช รักษาการ รมช.พาณิชย์ ระบุ ธ.ก.ส.มีเงินกว่า 6 หมื่นล้านบาท ซึ่งเพียงพอต่อการรองรับโครงการรับจำนำข้าว แต่ธนาคารสร้างความสับสนให้กับสังคมและชาวนาว่าไม่มีเงิน ว่าที่ผ่านมาก ธ.ก.ส.ได้รับเงินจากการจัดสรรงบประมาณของสำนักงบประมาณจริง โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้น 2.6 หมื่นล้านบาท เพื่อนำมาใช้หนี้เก่า และเงินจากการระบายข้าวที่เหลือจากการบริหารจัดการในส่วนที่ใช้เกินกรอบที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) กำหนดอีกราว 1.04 พันล้านบาท รวมเป็น 2.78 หมื่นล้านบาท และได้มีการใช้เงินดังกล่าวจ่ายให้กับเกษตรกรที่นำข้าวเข้าโครงการและได้รับใบประทวนไปแล้วกว่า 1.57 หมื่นล้านบาท

โดยขณะนี้ยังเหลือวงเงินที่ได้จากการระบายข้าวจากกระทรวงพาณิชย์อีกราว 1.2 หมื่นล้านบาท ซึ่งเพียงพอรองรับการจำนำได้ถึงสิ้นเดือน ธ.ค.นี้เท่า นั้น จากล่าสุดที่มีเกษตรกรทั่วประเทศนำข้าวเข้าร่วมโครงการรับจำนำและได้รับใบประทวนรวมแล้วเป็นวงเงินกว่า 1 แสหลล้านบาท

"เงิน 6 หมื่นล้านบาทที่นายยรรยงอ้างถึงนั้น จะเห็นว่ามีเงิน 2.68 หมื่นล้านบาทที่ได้ชำระคืนจากการระบายข้าวจริง ส่วนเงิน ธ.ก.ส. 2.01 หมื่นล้านบาทนั้น เป็นเงินที่ ธ.ก.ส.เตรียมไว้จ่ายดอกเบี้ยให้ผู้ซื้อพันธบัตรที่ออกไประดมสภาพคล่องก่อนหน้านี้แทนรัฐบาลก่อน ถึงจะมีการตั้งบคินในปีถัดไปก็เอามาจ่ายรับจำนำไม่ได้ ส่วนเงินที่จะได้จาก การระบายข้าว 6 พันล้านบาท เงินจากการขายข้าวถุงธงฟ้า 6.2 พันล้านบาทนั้น เป็นเพียงการคาดการณ์ของนายยรรยงเอง ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการส่งเงินนี้มาให้ ธ.ก.ส." นายประสิทธิ์ระบุ

สำหรับวงเงินส่วนที่เหลือเกินจากสภาพคล่องของ ธ.ก.ส. นั้น จะต้องรอเงินจากรัฐบาลหาแหล่งเงินมาเสริมสภาพคล่องให้กับโครงการนี้ก่อน ซึ่งอาจทำได้โดยการระบายข้าวแล้วเอาเงินมาใช้หนี้ ส่วนการจัดสรรงบประมาณหรือการค้าประกันการกู้ยืม หรือหากจะขยายเพดานวงเงินเกิน 5 แสนล้านบาท ทางคณะรัฐมนตรี (ครม.) คงต้องหารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก่อนว่ารัฐบาลรักษาการทำได้หรือไม่ แต่ยืนยันว่า ธ.ก.ส. ไม่สามารถนำสภาพคล่องปกติที่มาจากเงินฝากของประชาชนเอามาใช้ดำเนินในโครงการนี้ได้

ประธานสหภาพ ธ.ก.ส. กล่าวว่า หาก ธ.ก.ส. นำเงินสำรองมาใช้ก่อน อาจสร้างความกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อฐานะของธนาคาร และการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวนั้น ธ.ก.ส. ต้องยึดกรอบกฎหมาย มติ ครม. มติคณะกรรมการธนาคารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน และธนาคารจะต้องดำเนินงานตามแผนงานและแผนธุรกิจ ทำให้ ธ.ก.ส. ไม่สามารถที่จะจ่ายเงินจากสภาพคล่องไปมากกว่านี้ได้ และฐานะทางการเงินของ ธ.ก.ส. ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีสภาพคล่องสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนด ไม่ได้เกิดผลกระทบอย่างที่ถูกกล่าวหา

โดยที่ผ่านมา ธ.ก.ส. ได้นำสภาพคล่องออกมารองรับโครงการรับจำนำข้าวแล้ว 9 หมื่นล้านบาท สมทบกับเงินที่กระทรวงการคลังจัดหา จำนวน 4.1 แสนล้านบาท รวมเป็น 5 แสนล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการดังกล่าว รวมถึงธนาคารยังได้มีการดึงสภาพคล่องมาสำรองจ่ายให้กับเกษตรกรในโครงการนี้อีก สูงถึง 1.88 แสนล้านบาทด้วย

นายประสิทธิ์ชี้แจงเหตุผลที่ต้องแถลงตอบโต้การให้สัมภาษณ์ของนายบรรยงว่า นายบรรยงเป็นถึงรัฐมนตรีที่กำกับการขายข้าว อีกทั้งเคยเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ ธ.ก.ส. ซึ่งรู้ว่าโครงการรับจำนำจะทำบัญชีแยกออกจากบัญชีปกติของธนาคาร และหน้าที่ของ ธ.ก.ส. คือเคาน์เตอร์จ่ายเงินให้รัฐบาลเท่านั้น ส่วนเงินสภาพคล่องของ ธ.ก.ส. ที่ได้มาจากผู้ฝากเงิน ธนาคารจะใช้ดูแลเกษตรกรและปล่อยสินเชื่อภาคปกติโดยมี ธปท. และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินคอยกำกับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ฝากเงินและผู้ถือหุ้น

"เรื่องนี้ทางฝ่ายบริหารและสหภาพได้เข้าชี้แจงกับนายบรรยงแล้วหลังประชุม ครม. วันก่อน และนายบรรยงได้กล่าวขอโทษมากับนายทศศักดิ์ เล็กอุทัย รมช. การคลัง ในฐานะที่กำกับ ธ.ก.ส. ซึ่งทางเราก็อยากให้มีการขอโทษและชี้แจงผ่านสื่อบ้าง เพราะคำพูดของนายบรรยงได้ทำให้เกษตรกรเกิดความเข้าใจผิดว่า ธ.ก.ส. มีเงินแต่ไม่ยอมจ่าย จนบางสาขาถึงขั้นถูกปิดล้อม ด้านพนักงานตามสาขาทั่วประเทศก็ทำงานยาก และส่งคำถามมายังสำนักงานใหญ่ว่า มีเงินแล้วทำไมไม่จ่าย" ประธานสหภาพ ธ.ก.ส. กล่าว

นายประยุทธ์ มั่งมี เลขานุการสหภาพ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ สหภาพฯ ได้ทำหนังสือถึง น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ รมว. กลาโหม เรื่องมาตรการลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการรับจำนำข้าวปี 2556/2557 แยกเป็นมาตรการระยะสั้นคือ ต้องหาเงินมาเพิ่ม เพราะขณะนี้ข้าวนาได้ไปประทวนเป็นเงินแล้วกว่า 1 แสนล้านบาท ซึ่งบางรายรอเงินมานานกว่า 3 เดือนแล้ว และขณะนี้ยังมีผลผลิตที่รอเข้าโครงการอีกเกือบ 1 แสนล้านบาท ส่วนมาตรการระยะยาว ต้องหาวิธีการอื่น เช่น การจ่ายเงินช่วยเหลือค่าผลผลิตเหมือนการแก้ปัญหาเกษตรกรสวนยาง หรือเปลี่ยนใช้วิธีประกันรายได้แทน

"หากรัฐบาลยังอยากจะทำต่อไป ก็เสนอว่า ให้จำกัดวงเงินขึ้นสูง ซึ่งปีนี้เริ่มแล้วที่ไม่เกิน 3.5 แสนบาทต่อครัวเรือน และลดราคารับจำนำให้เหลือ 1.2-1.3 หมื่นบาทต่อตัน รวมถึงเปิดโอกาสให้องค์กรทางเกษตร สหกรณ์การเกษตร กองทุนหมู่บ้านสามารถเข้าร่วมโครงการจำนำข้าวได้" นายประยุทธ์ ระบุ

ทางด้านนายบรรยงกล่าวว่า อยากให้ฝ่ายบริหารของ ธ.ก.ส. ไม่ต้องหวั่นวิตก เพราะกระทรวงการคลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาที่จะหาเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อให้ ธ.ก.ส. นำเงินไปชำระค่าข้าวให้กับเกษตรกร ซึ่งขณะนี้เงินภายในประเทศมีอยู่จำนวนมาก แต่วิธีการจะกู้เงินอย่างไร กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาอยู่ อย่างไรก็ตาม การที่ ธ.ก.ส. ออกมาระบุอย่างต่อเนื่องว่าไม่มีวงเงินแล้ว สร้างความวิตกกังวลแก่เกษตรกรที่นำข้าวมาเข้าร่วมโครงการจำนำข้าว หรือแม้แต่ลูกค้าของ ธ.ก.ส. ซึ่งจะทำให้หลายฝ่ายมองรัฐบาลว่าไม่มีเงินทั้งที่ข้อเท็จจริง เงินทุนสำรองของประเทศมีมาก และมีเงินจากแหล่งอื่นๆ

นายบรรยงกล่าวถึงการนำภาคเอกชนผู้ค้าข้าว เข้าตรวจคลังกลางขององค์การคลังสินค้า (อคส.) ที่ บริษัท ลานทอง ยูเนียนสโตร์ ที่จังหวัดสระบุรี โดยกระทรวงพาณิชย์จะนำข้าวของรัฐบาลมาเปิดประมูลในตลาดซื้อขาย สินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย หรือ เอฟเอ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ ปริมาณ 1.5 แสนตันว่า แม้จะเป็นรัฐบาลรักษาการ แต่ยังสามารถเปิดประมูลข้าวในสต็อกของรัฐบาล โดยจะเน้นการเปิดประมูลทั่วไป และเปิดประมูล ผ่านตลาดเอฟเอได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้น ก.พ.2557 ไม่ผิดหลักกฎหมายหรือระเบียบใดๆ หลังจากที่ได้หารือกับทาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและหน่วยงานอื่นๆ แล้ว.

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

กชช.กึ่งทวนคุณภาพจำหน่าย โรงสีปรืดคลังกลางรีดค่าตั้งสุดโหด300บาท/ตัน

แหล่งข่าวจากองค์การคลังสินค้า (อคส.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กชช.) วันที่ 12 ธันวาคม 2556 ที่มีมติให้ปรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขการรับสมัครผู้ประกอบการคลังกลางที่จะเข้าร่วม โครงการรับจำนำข้าว ปีการผลิต 2556/2557 โดยให้เปลี่ยนระบบจากเช่าเก็บข้าวเป็นฝากเก็บข้าว เพื่อให้เจ้าของ โกดังต้องรับผิดชอบข้าวที่รับฝากทั้งชนิด ปริมาณ และคุณภาพ จากก่อนหน้านี้เจ้าของคลังไม่ต้องรับผิดชอบในด้าน คุณภาพ

เงื่อนไขของการรับสมัครคลังกลางใหม่ นอกจากต้องรับผิดชอบคุณภาพข้าวแล้ว เจ้าของคลังจะต้องเป็นผู้ ว่าจ้างบริษัทผู้ตรวจสอบคุณภาพ (เซอร์เวเยอร์) ด้วย จากก่อนหน้านี้ที่รัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบเอง แต่จะได้รับ ค่าใช้จ่ายในการเช่าฝากเพิ่มขึ้น จากเดิมอัตราค่าเช่าเดือนละ 20 บาทต่อตัน หรือ 2 บาทต่อกระสอบ เป็นอัตราแบบ 4-3-2 หมายถึง หากรับฝากเก็บข้าว 3 เดือน จะได้รับค่าเช่าเดือนละ 4 บาทต่อกระสอบ และหากรับฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป จะได้ค่าฝากเดือนละ 3 บาทต่อกระสอบ และหากรับฝากตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปจะได้ค่าฝากเก็บลดลง เดือนละ 2 บาทต่อกระสอบ

ล่าสุด อคส.ได้รับคลังกลางเข้าร่วมโครงการแล้ว 20 คลังในพื้นที่ 9 จังหวัด โดยตั้งแต่ 1 ตุลาคม-3 ธันวาคม 2556 ได้มีข้าวเปลือกเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งหมด 5.7 ล้านตัน ส่งแปรสภาพแล้ว 1.3 ล้านตัน โดยมีโรงสี เข้าร่วมโครงการจำนำ 680 โรง และเปิดจุดรับจำนำ 647 จุด และเปิดจุดรับจำนำข้ามเขตอีก 30 จุด

แหล่งข่าวกล่าวต่อไปว่า ส่วนกรณีการแก้ปัญหาการค้างค่าเช่าคลังนั้น ขณะนี้ อคส.ได้รับงบประมาณในการจ่ายชำระค่าเช่าคลังที่ค้างประมาณ 3,000 ล้านบาท ซึ่งจะเริ่มทยอยจ่ายให้กับผู้รับฝากเก็บ ซึ่งครอบคลุมสินค้า เกษตรทุกชนิด เช่น ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด แต่ในปี 2557 จะขึ้นอยู่กับเงินที่ได้จากการระบายสินค้าเกษตร เพื่อนำมาชำระค่าเช่าคลังต่อไป ทั้งนี้ ภาระค่าเช่าคลังคิดตามสต็อกที่มีเหลืออยู่ ขณะนี้ อคส.มีสต็อกข้าวเก่าก่อนปี 2555/2556 ประมาณ 3 แสนตัน และมีข้าวจากโครงการจำนำ ปี 2555/2556 โครงการรับจำนำนาปรัง ปี 2555 และโครงการรับจำนำนาปี ปีการผลิต 2556/2557 และโครงการรับจำนำใหม่ ปี 2556/2557 รวมกันประมาณ 1.3 ล้านตัน

การปรับเงื่อนไขใหม่ทำให้รัฐบาลได้ประโยชน์มากขึ้นในแง่การดูแลคุณภาพข้าว แต่เจ้าของคลังจะต้องเพิ่มความรับผิดชอบปริมาณและคุณภาพ โดยมีการเรียกเก็บเงินค้ำประกัน (แอลจี) จากคลังอัตรา 5% ของราคาตลาด ข้าวปัจจุบัน เช่น ข้าวขาว 5% ราคา 1,300 บาท เก็บ 65 บาท หากรับมอบข้าวไม่ดีจากโรงสี หรือคุณภาพไม่ผ่าน และส่งมอบไม่ได้ ก็ถูกยึด ซึ่งทางคลังรับได้ เพราะหากจะเรียกเก็บ 5% ตามต้นทุนจำนำข้าวสารที่ 24,000-25,000 บาท คิดเป็นเม็ดเงินจำนวนมาก คงไม่มีโรงสีใดเข้าร่วม ส่วนค่าฝากอัตราใหม่ 4-3-2 รับได้ เพราะคลังสามารถเบิก ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จาก อคส.ได้ เช่น ค่าเซอร์เวเยอร์ 1.60 บาทต่อกระสอบ และค่าอบยา 6 บาทต่อตันต่อเดือน และค่า กรรมกรได้ 3 บาทต่อกระสอบ โดยในการประชุมร่วมกันกับ อคส.ตกลงจะชำระค่าฝากเป็นข้าวสาร คำนวณจากราคา ตลาดข้าวในช่วง 7 วันทำการแทนภายใน 3 เดือน

ด้านแหล่งข่าวโรงสีที่เข้าร่วมโครงการเปิดเผยว่า ขณะนี้ อคส.เปิดคลังกลางเพียงไม่ถึง 20 แห่งทั่วประเทศ เทียบกับปริมาณที่รับจำหน่ายแล้ว 5-6 ล้านตัน ถือว่าน้อยมาก เพื่อบีบให้โรงสีต้องส่งมอบข้าวเข้าคลังที่เปิดอยู่ให้เต็มก่อน ทำให้ผู้ประกอบการ

คลังได้มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายพิเศษ หรือเรียกกว่าขึ้นราคาอ้างแข่งค่าเหยียบแผ่นดินจากโรงสีเพิ่มขึ้นเป็น 3-5 เท่าจากปีก่อน ต้นละ 100 บาท แยกเป็นจ่ายค่าเซอร์เวย์ 70 บาท (กระสอบ 7 บาท) และจ่ายให้หัวหน้าคลัง 30 บาท (กระสอบ 3 บาท) แต่ปีนี้เพิ่มขึ้นเป็นต้นละ 300 บาทสำหรับข้าวขาว และ 500 บาทสำหรับข้าวหอมมะลิ ทำให้โรงสีไม่ยอมส่งมอบข้าว แต่ถ้าส่งซ้าก็ผิดเงื่อนไขการเข้าโครงการ

"ตอนแรกคลังที่เป็นกลุ่มโรงสีเปิดก่อน เรียกเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 10 บาท หรือต้นละ 100 บาท เป็นกระสอบละ 15-20 บาท หรือต้นละ 150-200 บาท แต่ต่อมากลุ่มคลังที่เป็นผู้ส่งออกโทรศัพท์มาต่อว่า ทำให้ต้องมีการปรับราคาหึ่งแข่งค่าใช้จ่ายเพิ่ม โดยคลังผู้ส่งออกที่รับข้าวหอมมะลิเรียกกระสอบละ 50 บาท (ต้นละ 500 บาท) และคลังผู้ส่งออกข้าวขาวเรียกต้นละ 30 บาท (ต้นละ 300 บาท) ซึ่งมีการอ้างว่าเป็นการรับก่อนทั้งทวนโครงการรับจำหน่ายของรัฐบาลนี้ เมื่อไม่ยอมจ่าย ไม่ยอมส่งข้าว เขาก็ไม่เซ็นเปิดคลัง บีบกันทุกทาง สุดท้ายโรงสีคงเป็นโจรเพราะไม่ส่งข้าว"

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ว่า จะสอบถามที่ปรึกษาทางกฎหมายถึงการระบายสต็อกข้าวสารรัฐบาล ในส่วนที่มีการเปิดขายรอบใหม่ทั้งการขายแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) การเปิดประมูลทั่วไปว่า ตนในฐานะรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และประธานคณะกรรมการระบายข้าว จะสามารถลงนามอนุมัติขายสต็อกในสต็อกของรัฐบาลที่มีอยู่ได้หรือไม่

โดยในช่วงที่มารับตำแหน่งได้มีการทำสัญญาซื้อขายไว้ทั้งหมดเกือบ 3 ล้านตัน แบ่งเป็นการขายข้าวจีทูจีให้จีนประมาณ 2 ล้านตัน ขายให้กับอิหร่าน 2.5 แสนตัน และขายผ่านการประมูลทั่วไปอีก 6-8 แสนตัน ล่าสุดสามารถส่งเงินคืนกระทรวงการคลังได้แล้วประมาณ 1.8 แสนล้านบาท เชื่อว่าจนถึงสิ้นปีนี้จะสามารถคืนเงินได้ตามแผน และยังมีภาระขายข้าวให้กับอินโดนีเซียทั้งแบบจีทูจี และไม่ใช้จีทูจี

"การขายข้าวในสต็อกของรัฐบาลในสมัยผมโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ผมมามีมือเปล่า กลับมือเปล่า ขอฝากรัฐบาลใหม่ดูแลราคาสินค้าเกษตรให้อยู่ระดับช่วยเหลือเกษตรกรได้เป็นอย่างดี และการดูแลค่าครองชีพ" นายนิวัฒน์ธำรงกล่าว

ส่วนปัญหาการจ่ายเงินล่าช้าให้กับเกษตรกรที่นำข้าวมาเข้าโครงการรับจำหน่าย ฤดูกาล 2556/57 รอบแรกไม่ได้เกิดจากรัฐบาลไม่มีเงิน แต่ที่ล่าช้าเพราะติดขัดในขั้นตอนของการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และการเตรียมพร้อมของโรงสีเพื่อเปิดจุดรับจำหน่าย โดยยืนยันว่างบประมาณรับจำหน่ายข้าวรอบแรกไว้ 2.7 แสนล้านบาท ยังเป็นไปตามกรอบเดิม ส่วนโครงการรับจำหน่ายข้าวฤดูกาล 2556/57 รอบ 2 ต้องรอรัฐบาลชุดใหม่เข้าอนุมัติก่อน

[ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์](#)

จำหน่ายข้าว 2 ปีค่าเสื่อมหมื่นล้าน

ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เปิดเผยกรณีการประเมินค่าเสื่อมคุณภาพข้าวจากโครงการรับจำหน่ายของรัฐบาลในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาที่มีปริมาณทั้งสิ้น 28.7 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 3.15 แสนล้านบาท หากเก็บไว้ในคลังกลางแบบปกติ คือไม่มีห้องเย็นรักษาอุณหภูมิหรือระบบ airtight จะทำให้ข้าวเหลืองและมีมอด เช่น ใน 3 เดือนแรก ดัชนีความขาวจะลดลงจาก 51.5% เหลือ 49.5% แผลงจะเพิ่มขึ้น 23.2 ตัวต่อกิโลกรัม ถ้าเก็บไว้ 6 เดือน ความขาวจะลดลงเหลือ 49% และแผลงจะเพิ่มขึ้นเป็น 90 ตัวต่อกิโลกรัม หากสมมติว่าปัญหาดังกล่าวทำให้มูลค่าข้าวลดลง 5% ต่อปี หากเก็บข้าวไว้เกิน 2 ปี และไม่

เร่งระบายข้าวออกมาจะมีค่าเสื่อมไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ยังไม่นับรวมถึงกรณีที่มีโรงสีบางรายนำข้าวใหม่คุณภาพดีออกไปขาย แล้วนำข้าวเก่ามาสวมแทนไว้ในโกดัง ค่าเสื่อมจะยิ่งมากกว่านี้

ดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลใหม่ ที่จะเข้ามาหลังการเลือกตั้งที่ต้องเร่งดำเนินการคือการจัดการสต็อกข้าว (คาดว่าจะมีราว 17-18 ล้านตันข้าวสาร) โดยต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในรูปองค์กรอิสระขึ้นมาตรวจสอบโกดังข้าวเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลอ้างมาตลอดว่าเป็นความลับ และไม่สามารถอธิบายได้ว่าจริงๆ แล้วสต็อกข้าวเหลือเท่าไร รวมถึงปริมาณข้าวที่หายไปจากการระบายข้าวถูก เพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพผู้บริโภค อย่างไรก็ตามจากการประเมินเบื้องต้นรัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามา ไม่ว่าจะได้พรรคเดิม หรือได้อีกข้างหนึ่งเป็นแกนนำ คาดว่าจะยังไม่รีบดำเนินการรับจำนำทันที เพราะเห็นปัญหาอยู่แล้วว่าในเวลานี้โครงการขาดสภาพคล่องทางการคลังอย่างหนัก

ด้านนางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า หากรัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามา แม้จะได้ข้าวเดิมหรือข้าวใหม่เป็นรัฐบาล หากมีการปรับเปลี่ยนวิธีการช่วยเหลือชาวนาด้วยวิธีอื่น โดยไม่รับจำนำข้าวใหม่เพิ่ม (ยกเลิกจำนำ) และปล่อยให้ไปตามกลไกตลาด จะทำให้ผู้ส่งออกข้าวมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น จากที่ขณะนี้ต้องรอดูกันว่าหลังตรุษจีนว่าจะมีออร์เดอร์เข้ามาเพิ่มขึ้นหรือไม่ เพราะขณะนี้ราคาข้าวไทยในตลาดโลกมีความใกล้เคียงกับราคาข้าวเวียดนาม บางช่วงราคาก็ต่ำกว่า อย่างไรก็ตามสต็อกข้าวของรัฐบาลไทยที่ยังมีมากยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาข้าวในตลาดโลกยังทรงๆ และมีแนวโน้มลดต่ำลง

"ภาพรวมส่งออกข้าวปี 2556 ข้าวหอมมะลิ เป็นพระเอก ส่วนข้าวหนึ่งมาดีในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน เนื่องจากรัฐบาลบังกลาเทศมีการลดภาษีนำเข้า จึงเป็นตัวหลักทำให้พ่อค้ามีการสั่งนำเข้าข้าวหนึ่งไทยเพิ่มขึ้น ก็หวังว่ารัฐบาลบังกลาเทศจะขยายเวลาต่อไปอีกจะทำให้มีหน้าโอกาสข้าวหนึ่งจะกลับมาได้อีกครั้งหนึ่ง"

ขณะที่ รศ.สมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ กล่าวว่า ปริมาณข้าวในสต็อกของไทยขณะนี้มียุ่ประมาณ 17-18 ล้านตันข้าวสารหรือ 17% ของสต็อกข้าวโลก นับเป็นลำดับ 3 ของโลกรองจากจีนและอินเดีย ในแต่ละปีจะมีข้าวมาสมทบในสต็อกเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะรัฐระบายไม่ออก หากจะเคลียร์สต็อกให้เหลือประมาณ 2 ล้านตันได้ต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 5-7 ปี และหากจะล้างสต็อกให้ได้เร็วกว่านี้ข้าวส่งออกของไทยจะต้องมีราคาต่ำกว่าราคาข้าวของเวียดนามและอินเดีย อย่างไรก็ตามคุณภาพข้าวไทยในสต็อกของรัฐกำลังเป็นที่กังขาของผู้บริโภคภายในและต่างประเทศเป็น เครื่องบ่งชี้ว่าค่าความจำเพาะด้านคุณภาพของข้าวไทยที่เคยมีเหนือกว่าเวียดนามกำลังหายไป

"ล่าสุดกรมพืชรักษาระการประกวดข้าวหอมมะลิที่อร่อยที่สุดในโลก 2 ปีซ้อน เวียดนามเองก็ให้ความสนใจในการปรับปรุงคุณภาพ และขยายการผลิตข้าวหอมและรวมถึงข้าวหอมมะลิ 105 ทั้งเพื่อตลาดส่งออกและตลาดภายในประเทศ ถือเป็นสัญญาณอันตรายต่อข้าวหอมมะลิไทย"

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

จำนำข้าวถึงทางตันรัฐบาล ทิ้งไฟใบสุดท้ายหรือกอด.ขอกู้อีก 2.8 แสนล้านบาท

ในที่สุดโครงการรับจำนำข้าวทุกเมล็ดของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี ก็เดินทางมาสู่ทางตัน เมื่อพบว่า 2 ปีการผลิต (2554/55 และ 2555/56) ที่ผ่านมาได้ใช้เงินไปแล้วมหาศาลกว่า 6.8 แสนล้านบาท และก้าวสู่ปีที่ 3 (2556/57) ซึ่งอยู่ในช่วงรับจำนำในรอบที่ 1 (เริ่ม 1 ต.ค.56-28 ก.พ.57) เริ่มออกอาการร่อแร่ถึงแตกให้เห็นชัดเจนขึ้น ส่งผลให้เวลานี้มีเกษตรกรจำนวนมากยังไม่ได้รับเงินค่าข้าว สร้างความเดือดร้อนไปทั่วประเทศ

นายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาข้าวไทย ให้ความเห็นกับ "ฐานเศรษฐกิจ" โดยระบุว่า ขณะนี้โครงการรับจำนำข้าวของพรรคเพื่อไทยถือว่ามาถึง "ทางตัน" แล้ว เพราะเวลานี้ชาวนาที่นำข้าวไปจำนำกับโรงสีที่เข้าร่วมโครงการก็ยังไม่ได้เงิน ข้าวใหม่ที่จะเข้าร่วมโครงการก็ทยอยออกมาเป็นจำนวนมาก ขณะที่รัฐไม่มีเงินจ่าย และ

ให้ข้าวตอบโต้กันไปมาระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กับ ธ.ก.ส.เรื่องเงินมีหรือไม่มี ข้อมูลแต่ละฝ่ายก็ไม่ตรงกัน สร้างความสับสน

"เวลานี้ชาวนาหลายจังหวัดโทร.มาสอบถามไม่หยุดว่าทำอะไรจะได้รับการรับเงินค่าข้าว ซึ่งผู้เดือดร้อนนอกจากชาวนาแล้ว พวกรถรับจ้างเกี่ยวข้าว ลูกจ้างรถเกี่ยวก็เดือดร้อนตามไปด้วย เพราะเมื่อชาวนาไม่ได้เงินจำนำข้าว เขาก็ยังไม่รับเงินค่าเกี่ยวข้าวตามไปด้วย ซึ่งในวันเสาร์นี้ (21 ธ.ค.) แคนนำทุกฝ่ายที่กล่าวมาจะร่วมหารือกันว่า จะหาทางออกอย่างไรที่จังหวัดนนทบุรี"

ส่วนทางออกของปัญหานี้ในระยะต่อไปหากมีการเลือกตั้งและได้รัฐบาลชุดใหม่แล้วมองว่าไม่ว่าจะได้พรรคใดเป็นแกนนำรัฐบาลเห็นสมควรให้มีการยกเลิกโครงการรับจำนำข้าวไป โดยอาจมีโครงการประกันราคา หรือประกันรายได้ให้เกษตรกรโดยไม่จำเป็นต้องได้ราคา 1.5 หมื่นบาทต่อตัน (ข้าวเปลือกเจ้าความชื้นไม่เกิน 15%) แต่ขอให้ได้ที่ 1 หมื่นบาทต่อตัน ในความชื้นที่ 25% ชาวนา ก็พอใจแล้ว แต่ขอให้ได้เงินจริง โดยรัฐสนับสนุนด้านการปัจจัยการผลิต และการลดต้นทุนแทน นอกจากนี้ส่วนตัวมีความเห็นว่าในอนาคตควรมีการตั้งสภาการค้าข้าวและชาวนาไทย โดยมีคณะกรรมการจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่นชาวนา โรงสี ผู้ส่งออก บริษัทผู้ผลิต และผู้ค้าปัจจัยร่วมกันวางแนวทางโดยทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน

สอดคล้องกับนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ที่กล่าวว่า โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลถือว่าถึงทางตันแล้ว เพราะเวลานี้รัฐไม่มีเงินจ่ายชาวนา ขณะที่ล่าสุดโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2556/57 รอบที่หนึ่ง(รอบนาปี)ที่เริ่มมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 มีข้าวเปลือกของชาวนาเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 8 ล้านตัน ซึ่งข้าวที่เข้าร่วมมีทั้งข้าวเปลือกหอมมะลิ(ตันละ 2 หมื่นบาท) และข้าวเปลือกเจ้า(ตันละ 1.5 หมื่นบาท) อย่างน้อยต้องใช้เงินไม่ต่ำกว่า 1 แสนล้านบาทถึงจะพอจ่ายค่าข้าวจำนวนนี้ให้กับชาวนา แต่เวลานี้รัฐบาลเหลือเงินจ่ายแค่หลักหมื่นล้านบาท และอีกไม่กี่วันก็จะสิ้นปีแล้ว จึงเป็นไปได้ที่รัฐบาลจะจ่ายเงินค่าจำนำข้าวได้ทั้งหมดภายในสิ้นปีนี้ตามที่กล่าวอ้าง ประกอบกับช่วงจากนี้ไป 2-3 เดือนผลผลิตข้าวจะยิ่งออกมา

ขณะที่การเร่งระบายข้าวของรัฐบาลเพื่อหาเงินมาใช้หมุนเวียนเวลานี้ก็ยิ่งยากขึ้น เพราะแม้ข้าวไทยจะราคาตลาดต่ำลง แต่ก็ไม่มีใครซื้อเพราะผู้นำเข้าคาดการณ์กันว่าข้าวไทยราคาจะลดต่ำลงอีก ไม่จำเป็นต้องเร่งซื้อ ส่วนในปีหน้าผลผลิตทางการเกษตรของโลก ไม่ว่าจะเป็นข้าว ข้าวสาลี ข้าวโพดมีแนวโน้มดีทุกตัว ดังนั้นจึงไม่ใช่ปีที่ดีนักสำหรับการส่งออกข้าวไทย

"สมมติรัฐบาลเร่งระบายข้าวในสต็อกได้อีกสัก 1 ล้านตันในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้า ก็คงไม่สามารถจ่ายค่าข้าวชาวนาได้ทั้งหมด อย่างต่ำต้องขายได้ 3-4 ล้านตัน ซึ่งราคาข้าว(ขาว 5%)ในประเทศขณะนี้ให้สูงสุดที่ 1.3 หมื่นบาทต่อตันจะได้เงินประมาณ 3.9-5.2 หมื่นล้านบาท เพื่อนำมาโปะก็ได้ไม่เยอะ แต่คงยากที่ระบายได้ระดับนี้ โอกาสที่จะจ่ายไม่ได้จึงมีสูงมาก ดังนั้นทางออกควรที่จะยกเลิกโครงการรับจำนำ เพราะถ้าไม่เลิกข้าวก็จะไหลเข้าโครงการเพิ่มขึ้น คาดถึงสิ้นสุดจำนำรอบแรก(ก.พ.56)จะมีข้าวร่วมจำนำมากกว่า 16 ล้านตัน เมื่อเงินไม่พอจ่ายก็จะกลายเป็นดินพอกหางหมูเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ "

ด้าน รศ.สมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองแห่งชาติ กล่าวว่า ขอให้ทุกฝ่ายอย่าไปหลงในหลายประเด็นที่รัฐบาลนำมากล่าวอ้างถึงสาเหตุที่ทำให้ชาวนาได้รับเงินจำนำข้าวล่าช้า แต่สาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้ชาวนายังไม่ได้เงิน เกิดจากความผิดพลาดของกระทรวงพาณิชย์ ที่ระบายข้าวไม่ได้ตามแผนที่วางไว้ จะมาโป้ยหรือปิดความรับผิดชอบไม่ได้ สำหรับสิ่งที่เป็นข้อกังวลในขณะนี้คือ คุณภาพข้าวในสต็อกรัฐบาล เพราะเวลานี้จากที่ราคาข้าวไทย(ข้าวขาว 5%) ในตลาดโลกต่ำกว่าราคาข้าวของเวียดนามแล้ว จากปกติข้าวไทยจะราคาสูงกว่า เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าลูกค้าไม่ได้เชื่อถือคุณภาพของข้าวไทยต่อไปแล้ว เป็นความน่ากลัวและเป็นสัญญาณอันตรายข้าวไทยในอนาคตที่ผู้ส่งออกจะต้องเผชิญ

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) กล่าวว่า ความจริงก่อนรัฐบาลจะยุบสภานั้น ทาง ธ.ก.ส.ได้พยายามมาตลอดทำให้ทางกระทรวงพาณิชย์ขยายวงเงินกู้ แต่นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รอง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ ปฏิเสธมาโดยตลอด เพราะคาดว่าจะสามารถระบายข้าวได้ตามแผนที่วางไว้ได้ตามเป้า มา ณ วันนั้นก็กลับจะมากลืนน้ำลายตัวเอง โดยจะมาขอขยายกรอบวงเงินรับจำนำข้าวเพิ่มจากเดิมที่ขอมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไว้ที่ 5 แสนล้านบาทนั้นทำไม่ได้ เพราะขณะนี้รัฐบาลรักษาการในข้อกฎหมายจะต้องไม่กระทำการอันใดที่มีผลเป็นการอนุมัติงานหรือโครงการ หรือมีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อ ครม. ชุดต่อไป

"ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2556 กระทรวงพาณิชย์คืนเงินระบายข้าวของเดือนธันวาคมแล้ว 2,609 ล้านบาทต่ำสุดในรอบปีของการคืนเงินระบายข้าว ซึ่งเหลืออีก 6 วันทำการ คาดจะส่งคืนได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่บอกจะคืนอีก 6 พันล้านบาท"

ต่อเรื่องนี้แหล่งข่าวจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กล่าวถึงกรณีเงินกู้ยืม ตามกรอบของครม. ที่ทาง สบน. รับผิดชอบอยู่ในกรอบวงเงิน 4.1 แสนล้านบาทนั้น ล่าสุดยังมีการใช้เงินกู้ยืมในกรอบ คาดว่าในสัปดาห์หน้าจะส่งเงินให้กับ ธ.ก.ส. เพื่อไปจ่ายให้กับเกษตรกรอีก 2 หมื่นล้านบาท และยังมีเงินเหลือในกรอบเพดานไม่ถึง 2 หมื่นล้านบาท ดังนั้นกระทรวงพาณิชย์ต้องเร่งระบายข้าวให้เร็ว แล้วคืนเงิน ส่วนจะขยายวงเงินกู้เพดานเกิน 5 แสนล้านบาทนั้นทำไม่ได้ เพราะเป็นแค่รัฐบาลรักษาการ

ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวว่า สาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้ชาวนาไม่ได้รับเงินจาก ธ.ก.ส. มาจากกระทรวงพาณิชย์ที่ไม่มีปัญญาขายข้าว ฟุ้งอยู่แต่บริษัทใหญ่เพียงเจ้าเดียว แต่มาในช่วงระยะหลังๆ ได้ข่าวมาว่า ใช้บริการ 5 เสือในวงการข้าวช่วยระบายข้าวอย่างหนัก จนเวลานี้ทำให้ข้าวขาว 100% ของไทย ต่ำกว่าราคาข้าวขาวเวียดนาม 5% เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ โดยราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนาม (ข้อมูลจาก ORZA.COM) เฉลี่ยที่ 410-420 ดอลลาร์สหรัฐต่อดัน ขณะที่ราคาข้าวขาว 100% ของไทยอยู่ที่ 390-400 ดอลลาร์สหรัฐต่อดัน

"กรณีที่รัฐบาลมีความพยายามที่จะขอขยายเพดานกรอบวงเงินหรือเงินกู้ยืมรับจำนำข้าวเกิน 5 แสนล้านบาท นั้นทำไม่ได้ หากกระทำไปเจ้าหน้าที่จะติดคุกกันเป็นแถวแน่เพราะผิดกฎหมายผิดรัฐธรรมนูญ"

แหล่งข่าวสมาคมโรงสีข้าวไทย เผยว่า แม้เวลานี้รัฐบาลจะประกาศยุบสภาไปแล้ว แต่ปัจจุบันยังมีการแอบระบายข้าวแบบลับๆ ให้กับผู้ประกอบการรายใหญ่อย่างต่อเนื่อง ในราคาต่ำกว่าราคาตลาดมาก เห็นได้จากราคาข้าวสารมีการปรับตัวลดลง จาก ต้นละ 1.3 หมื่นบาทในสัปดาห์ก่อน เหลือต้นละ 1.27 หมื่นบาทในสัปดาห์นี้ คาดการณ์ว่าจะเป็นการเร่งหาเงินโค้งสุดท้ายเพื่อจ่ายเงินให้กับชาวนาในรอบนาปี 2556/57 ที่จะสิ้นสุดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รักษาการรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะเข้าหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ในวันที่ 25 ธันวาคม 2556 นี้ เพื่อปลดล็อกโครงการรับจำนำข้าว โดยประเด็นที่กระทรวงการคลังจะหารือนั้น ต้องการเปิดประชุมคณะกรรมการปรับโครงสร้างนี้ให้สามารถถูกเพิ่มในส่วนที่ขาด 1.32 หมื่นล้านบาท เพื่อให้วงเงินกู้เต็มเพดาน 4.1 แสนล้านบาท ตามสัญญาพร้อมกับหารือว่าจะสามารถขอมติ ครม. กู้วงเงินใหม่อีก 2.7 แสนล้านบาท (หลังจากมีมติคณะรัฐมนตรีไปแล้วเมื่อ 3 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งตามหลักกระบวนการแล้วสามารถดำเนินการกู้เงินได้ แต่อาจจะขัดกับกฎหมาย กกต. หรือไม่ ดังนั้นจึงต้องขอความชัดเจนจากกกต. เพื่อให้กระทรวงการคลังดำเนินการต่อไป โดยข้าราชการระดับสูงกลับปฏิบัติงานต่อเพราะเงินจำนำข้าว ใช้เงินกู้ผูกพันนอกงบประมาณ

ทั้งนี้สาเหตุที่ต้องหารือ กกต. เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าว มีความเสี่ยงจะขัด กฎหมายรัฐธรรมนูญแม้จะมีรัฐบาลรักษาการ แต่ก็ไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันในแผนบริหารหนี้สาธารณะได้ ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 181 ในข้อ 2) ไม่ให้กระทำการอันมีผลเป็นการอนุมัติให้จ่ายงบประมาณสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน อีกทั้งความผิดรุนแรง สุ่มเสี่ยงถึงขั้นยุบพรรค เพื่อไทย ตามกฎหมายรธน. มาตรา 71 โดยเชื่อว่าหาก กกต. เห็นชอบ และเสนอครม. พิจารณาประเด็นดังกล่าว จะกลายเป็นประเด็นทางการเมืองทันที ซึ่งฝ่ายค้านเตรียมจับตาอยู่

“ขณะนี้รัฐบาลต้องหาทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน เพื่อดูแลเกษตรกรที่ได้รับใบประทวนและรอรับเงินจากการนำข้าวมาเข้าโครงการ ซึ่ง ธ.ก.ส. จะต้องจ่ายอีกกว่า 1 แสนล้านบาทถือเป็นหนี้ของประชาชนที่รัฐบาลต้องจ่าย และหากธ.ก.ส. ไม่มีจ่าย เมื่อมีการฟ้องร้อง ธ.ก.ส. จะกลายเป็นจำเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่สำคัญต้องใช้เงินสำรองของธ.ก.ส. ที่มีอยู่ 9 หมื่นล้านบาทมาจ่ายแทน จะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของธ.ก.ส. อาจล้ม เสมือนรัฐบาลล้ม และประเทศชาติล้มไปด้วย รัฐบาลต้องทำหน้าที่ดูแลหน่วยงานของรัฐด้วยเช่นกัน ขณะที่จำนำข้าวถือว่ามาสุดซอยแล้วเหมือนกัน โดยกระทรวงการคลังเปิดหารือกต. ถู่ว่าเปิดไฟใบสุดท้ายตั้งนั้น 25 ธ.ค. ต้องลุ้นว่า แกะกล่องคริสต์มาส กต. จะให้ของขวัญอะไร”

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-19 ธ.ค. 2556 มีจำนวน 183,897 ตัน มูลค่า 86.569 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) โดยปริมาณลดลง 53.8% และมูลค่าลดลง 52.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ที่ส่งออกได้ 398,113 ตัน มูลค่า 182.896 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) และในช่วง 1 ม.ค. – 19 ธ.ค. 2556 เวียดนามส่งออกรวม 6.325 ล้านตัน มูลค่า 2.735 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) โดยปริมาณลดลง 15.6% และมูลค่าลดลง 18.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ที่ส่งออกได้ 7.495 ล้านตัน มูลค่า 3.345 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB)

เว็บไซต์เวียดนามนิวส์รายงานว่า เลขาธิการสมาคมอาหารเวียดนาม กล่าวในที่ประชุมสัมมนาว่าด้วยปัญหาการค้าข้าวที่นครโฮจิมินห์ซิตี้ เมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า การส่งออกข้าวของเวียดนามในปีนี้อลดลงทั้งในแง่ของปริมาณและมูลค่า โดยปริมาณส่งออกในปีนี้อคาดว่าจะลดลงราว 15% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา มาอยู่ที่ 6.6 ล้านตัน โดยราคาส่งออกเฉลี่ยทั้งปี อยู่ที่ 430.89 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับราคาเฉลี่ยปีที่แล้ว 14.5 เหรียญสหรัฐต่อตัน ทำให้มูลค่าการส่งออกรวมอยู่ที่ 2,640 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ทั้งนี้สาเหตุหลักที่ทำให้การส่งออกลดลง เนื่องจากความต้องการของตลาดลดลงโดยรวม จากการที่ตลาดที่บริโภคข้าวอยู่เดิมลดการสั่งซื้อลงมาก อาทิ อินโดนีเซีย ไม่นำเข้าข้าวเลยในปีนี ในขณะที่ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย ลดการนำเข้าลง อย่างไรก็ตาม การค้าตามแนวพรมแดนกับจีนที่เพิ่มสูงขึ้นช่วยให้ชาวนาสามารถชดเชยปริมาณที่ขาดหายไปได้เป็นส่วนใหญ่

เลขาธิการสมาคมอาหารได้กล่าวเตือนไว้ด้วยว่าในปีหน้าการส่งออกจะยากลำบากมากขึ้น เนื่องจากสภาพการแข่งขันจะเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะจากไทยที่คาดว่าจะลดราคาข้าวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกของตนเพิ่มมากขึ้น เช่นเดียวกับผู้ผลิตรายใหญ่ ๆ อื่นในภูมิภาค นอกจากนี้การที่ปริมาณการผลิตในเวลานี้ยังอยู่ในระดับสูงเกินกว่าความต้องการก็จะกดดันให้ราคาข้าวลดลงโดยอัตโนมัติโดยประเมินว่าปริมาณการส่งออกในปีหน้าของเวียดนามจะยังคงอยู่ที่ระดับใกล้เคียงกับปีนี้คือระหว่าง 6.5-7 ล้านตัน

ที่มา Riceonline.com และมติชน

กัมพูชา

รัฐบาลกัมพูชา และผู้ส่งออกได้ออกมาแก้ข้อกล่าวหาที่ว่าข้าวที่กัมพูชาส่งไปยังสหภาพยุโรปนั้นมีข้าวเวียดนามผสมไปด้วย หลังจากที่เมื่อสัปดาห์ก่อนมีรายงานว่า คณะกรรมาธิการการค้าสหภาพยุโรป (the EU Trade Commissioner) ได้ออกมาระบุว่าข้าวที่นำเข้าจากกัมพูชากว่า 30% มีข้าวจากเวียดนามผสมไปด้วย ซึ่งอย่างไรก็ตามสมาพันธ์ข้าวกัมพูชา (the Alliance of Rice Producers and Exporters of Cambodia; ARPEC) และกระทรวงพาณิชย์ได้หยาบยกประเด็นดังกล่าวมาหารือแล้ว

ทั้งนี้ตัวแทนจากกระทรวงพาณิชย์กัมพูชาได้ให้สัมภาษณ์แก่สื่อท้องถิ่นไปว่าเป็นเรื่องจริงที่ข้าวของกัมพูชาถูกนำไปแปรรูปในเวียดนามเพื่อให้ตรงตามความต้องการของตลาดสหภาพยุโรป แต่ไม่ได้หมายความว่าได้มีการนำข้าวเวียดนามเข้ามาผสมกับข้าวกัมพูชาด้วย

นอกจากนี้ สมาพันธ์ข้าวกัมพูชา ยังได้ระบุว่าประเทศในสหภาพยุโรปบางประเทศยังคงมีการต่อสู้เรียกร้องเกี่ยวกับประเด็นที่เกษตรกรได้รับผลกระทบจากการนำเข้าข้าวจากกัมพูชา เช่น ในประเทศอิตาลี สเปน และกรีซ ซึ่งต้องการให้มีการยกเลิกมาตรการที่ให้สิทธิประโยชน์แก่กัมพูชา (Everything But Arms; EBA) และให้มีการกำหนดภาษีนำเข้าข้าวจากกัมพูชาด้วย

ในปีงบประมาณ 2012-2013 (ต.ค.-ก.ย.) กัมพูชาส่งออกข้าวไปยังสหภาพยุโรปประมาณ 195,544 ตัน เพิ่มขึ้น 79% 0กช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยคิดเป็นสัดส่วนข้าวที่สหภาพยุโรปนำเข้าจากกัมพูชาประมาณ 16% ของข้าวที่สหภาพยุโรปนำเข้าทั้งหมด ซึ่งในปี 2012-2013 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวประมาณ 1.23 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 11% จากจำนวน 1.11 ล้านตันในปีก่อนหน้า

ที่มา Oryza.com

ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่า ในช่วง 5 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2556/57 (ก.ค.56 — มิ.ย.57) ปากีสถานส่งออกข้าวได้ 1.06 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับจำนวน 964,069 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (2555/56) โดยในปีงบประมาณ 2555/56 (ก.ค.55 — มิ.ย.56) ปากีสถานส่งออกข้าวได้ 3.1 ล้านตัน (แบ่งเป็นข้าวบาสมาดิ 593,257 ตัน และข้าวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาดิ 2.5 ล้านตัน) มูลค่าส่งออกรวม 1.98 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณและมูลค่าลดลง 14% และ 1% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ทั้งนี้การส่งออกข้าวที่เพิ่มขึ้นในปีนี้เป็นผลจากการส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิเพิ่มขึ้น โดยในช่วง 5 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2556/57 มีการส่งออกประมาณ 833,074 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 17% เมื่อเทียบกับจำนวน 712,510 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตามในส่วน of ข้าวบาสมาดินั้นกลับมีการส่งออกเพียง 226,707 ตัน ลดลงประมาณ 10% เมื่อเทียบกับจำนวน 251,559 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ในส่วนของมูลค่าส่งออกนั้นมีมูลค่าประมาณ 704.5 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นประมาณ 22% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำหรับราคาส่งออกนั้น ในช่วง 5 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2556/57 ราคาส่งออกเฉลี่ยของข้าวบาสมาดิอยู่ที่ 1,003.6 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 4% เมื่อเทียบกับ 968.6 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ราคาส่งออกเฉลี่ยของข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิอยู่ที่ 590 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 24% เมื่อเทียบกับ 475 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

ทั้งนี้ ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ปากีสถานส่งออกข้าวได้ 177,649 ตัน ลดลง 8% เมื่อเทียบกับ 193,977 ตัน ในเดือนก่อนหน้า (ต.ค.) และลดลง 30% เมื่อเทียบกับ 252,679 ตันในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา Oryza.com

ฟิลิปปินส์

องค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) ระบุว่า การประมูลซื้อข้าวเมื่อวันที่ 8 พ.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งเวียดนามชนะการประมูลจำนวน 500,000 ตันด้วยราคาต่ำสุดนั้น มีรายงานว่ามูลค่าการซื้อขายแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (the government-government deal) ในครั้งนี้ อยู่ที่ประมาณ 218 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นราคาเฉลี่ยของข้าวที่ประมูลได้ที่ประมาณ 436 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งต่ำกว่าข้อมูลก่อนหน้านี้ที่ระบุว่า เวียดนาม

ได้ยื่นข้อเสนอขายข้าวขาว 25% ในราคาตันละ 462.25 เหรียญสหรัฐ โดยในช่วงนี้ได้เริ่มส่งมอบข้าวรอบแรกแล้ว ประมาณ 120,000 ตัน และคาดว่าจะส่งมอบแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือน มี.ค. ศกหน้า

การประมูลในครั้งนี้ รัฐบาลไทยได้เสนอขายข้าวในราคา 475 เหรียญสหรัฐต่อตัน ส่วนกัมพูชาซึ่งเป็นประเทศที่สามที่มีสิทธิ์ร่วมประมูลกลับยื่นราคาไม่ทันกำหนด

ที่มา Oryza.com

อินโดนีเซีย

หน่วยงานด้านการจัดซื้อของรัฐบาล (The State Logistics Agency or Bulog) ประเมินว่า อินโดนีเซียยังไม่มี ความจำเป็นต้องนำเข้าข้าวอีก โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอินโดนีเซียมีการนำเข้าข้าวลดลง ขณะที่กระทรวงเกษตร สหรัฐฯ (USDA) ระบุว่า อัตราการสำรองข้าวสำหรับการบริโภค อยู่ระดับเกือบต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ และประมาณ การปริมาณนำเข้าปี 2013/14 จะเพิ่มขึ้นเป็น 1.5 ล้านตัน จากเดิม 1 ล้านตัน เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ Bulog ตั้งเป้าหมายปริมาณสต็อกปลายปีไว้ที่ประมาณ 2 ล้านตัน โดย USDA ประมาณการปริมาณสต็อกปลายปีประจำปี 2012/13 จะอยู่ที่ประมาณ 3 ล้านตัน และสต็อกปลายปีประจำปี 2013/14 ประมาณ 2.5 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าปริมาณตามเป้าหมายที่บুল็อกได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม จากการคำนวณโดยข้อมูลของ USDA อัตรา การสำรองข้าวสำหรับการบริโภคของอินโดนีเซียอยู่ที่ 5% ในขณะที่อัตราการสำรองข้าวสำหรับการบริโภคของโลก อยู่ที่ประมาณ 22%

ที่มา Oryza.com

ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น (MAFF) ประกาศผลการประมูลการนำเข้าข้าวแบบ Ordinary Import (General Import) ภายใต้ Minimum Access (MA) ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2556 ซึ่งทำการประมูลเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 โดยปริมาณข้าวที่ประมูลได้จำนวน 59,000 ตัน จากที่มีผู้ยื่นเสนอทั้งหมด 402,000 ตัน โดย ญี่ปุ่นตกลงข้าวขาวเมล็ดกลางจากสหรัฐฯ จำนวน 39,000 ตัน และข้าวขาวเมล็ดยาวจากไทย จำนวน 20,000 โดย ราคาเฉลี่ยตันละ 72,815 เยน (ราคารวมภาษี)

ที่มา Oryza.com

ฮ่องกง

มีรายงานว่า ทางการฮ่องกงได้ตรวจพบโลหะหนัก ซึ่งก็คือสารแคดเมียมในปริมาณที่สูงในตัวอย่างข้าวที่ นำเข้าจากจีน ซึ่งจากการตรวจสอบตัวอย่างข้าวสารในตลาดท้องถิ่นทั้งหมด 44 ตัวอย่าง คณะกรรมการเพื่อผู้บริโภค ของฮ่องกง ตรวจพบสารแคดเมียมปริมาณสูงในตัวอย่างข้าว 3 ยี่ห้อซึ่งทั้งหมดนำเข้าจากจีน โดย 1 ในจำนวนนี้ มี สารแคดเมียมปนเปื้อนมากเกินกฎหมายกำหนดถึงกว่า 2 เท่า ซึ่งหลังการตรวจสอบสำนักงานความปลอดภัยด้าน อาหารได้นำข้าวสารที่มีแคดเมียมปนเปื้อนสูงออกจากชั้นวางจำหน่ายแล้ว 2 ยี่ห้อ

ที่มา สำนักข่าวไทย